
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันที่ 5  มีนาคม  2563 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.6  รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ
มหาวิทยาลัย  

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ผลการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับภายใน 150 วัน  
นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานและผลการ
รับจ่ายเงินของกองทุนในระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายวิชัย  จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้ 

1.1 จากรายงานกองทุนทุกกองทุน รายงานต่อคณะกรรมการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ระเบียบที่ก าหนดไว้ การที่รายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดนั้นเกิดจากสาเหตุใด 

1.2 เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุประยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่
เสนอคณะกรรมการชุดแรกจนสิ้นสุดกระบวนการรายงานนั้น ใช้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ 

1.3 ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรายงานผลด าเนินงานของกองทุน เป็น 150 วัน 
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

2. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้ 
 2.1 หากดูตามระยะเวลาของการพิจารณาในแต่ละคณะกรรมการนั้นจะมีระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาและกระบวนการพิจารณา เช่น การพิจารณาของ
คณะกรรมการ ก.ง.ส. ถ้าเกิดที่ประชุมนัดหมายเวลาการประชุมไม่ได้ก็สามารถส่งเอกสารให้กรรมการ  
แต่ละคนพิจารณาลงความเห็นเป็นวาระจรได้ เพ่ือให้การรายงานผลเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดไว้ 
 2.2 หากการพิจารณาตามกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น มีการใช้ระยะเวลานาน  
ทางมหาวิทยาลัยควรมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ท างาน 

3. อ.ถนัด บุญชัย ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ จากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบทางผู้ปฏิบัติ  
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ มีหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส ไม่ได้มีการจัดประชุม
ทุกเดือน เป็นต้น 

 
 
 



 

4. นางสุนี พนันตา ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ การด าเนินงานตามกระบวนการในการรายงานผล
การด าเนินงานของทุนตามระเบียบ ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน  
เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ และเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยในความ
รับผิดชอบของกองคลังต้องรายงานผลต่อกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
เพ่ือตรวจสอบ ภายใน 90 วัน ดังนั้น ทางกองคลังจึงได้ประชุมหารือกับทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขอ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้กับกรมบัญชีกลาง และ สตง. ว่าทาง
มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการด าเนินงานให้กับ สตง. หลังจากรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนต่าง ๆ  
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะถ้าหากให้
ด าเนินการตามระเบียบที่ว่าการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนทุกกองทุนจะต้องมีการรายงานตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. กรรมการประจ าหน่วยงาน  
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  
3. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส)  
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนดังที่กล่าวมานั้น จะท าให้มีการ
รายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า  

มติที่ประชุม 
รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ

มหาวิทยาลัย และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 
 

ถนัด บุญชัย 
 (ดร.ถนัด บุญชัย) 

รองอธิการบดี 
                                           กรรมการและเลขานุการ 

                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


